

PRESS INFORMATION

Bosch Rexroth bổ nhiệm Thomas Donato làm thành viên Ban điều hành mảng Thủy lực cơ giới

Jan Saeger | 15/12/2021 | Lohr am Main

Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi công nghệ khác

- Nhiệm vụ của Ban điều hành được phân công lại một phần nhằm đạt được sự tăng trưởng
- Với bề dày kinh nghiệm thương trường quốc tế trong lĩnh vực bán hàng và công nghệ, Thomas Donato sẽ trở thành giám đốc Bộ phận Kinh doanh Thủy lực Cơ giới bên cạnh vị trí trong Ban điều hành của mình
- Holger von Hebel sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình với tư cách là Giám đốc tài chính và Giám đốc Quan hệ Công nghiệp
- Guido Hettwer giữ cương vị giám đốc Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Thủy lực Công nghiệp
- Tiến sĩ Steffen Haack sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình với tư cách là Thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm về Kỹ thuật và Giám đốc Bộ phận Sản phẩm Kinh doanh mới



Thomas Donato, Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về Thủy lực di động và là người đứng đầu Bộ phận Kinh doanh Thủy lực di động tại Bosch Rexroth từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 (Nguồn ảnh: Bosch Rexroth).

Lohr a. Main - Bosch Rexroth đã bổ nhiệm Thomas Donato, Thành viên Ban điều hành, chịu trách nhiệm về bộ phận Thủy lực cơ giới từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Donato sẽ trở thành giám đốc Bộ phận Kinh doanh Thủy lực Di động, bộ phận kinh doanh lớn nhất tại Bosch Rexroth, bên cạnh các nhiệm vụ khác của mình. Một số nhiệm vụ của Ban điều hành sẽ được phân công lại.

Thomas Donato (49 tuổi) gia nhập Bosch Rexroth từ Rockwell Automation, nơi ông từng là Giám đốc và Phó Chủ tịch Cấp cao Bán hàng & Tiếp thị Toàn cầu. Ông đã có khoảng 18 năm làm việc tại công ty, nơi ông có nhiều trách nhiệm về kỹ thuật trong phạm vi khu vực. Rolf Najork, thành viên Hội đồng quản trị của Robert Bosch GmbH và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bosch Rexroth AG, cho biết: “Việc Thomas Donato gia nhập Bosch Rexroth có nghĩa là chúng tôi chào đón một giám đốc điều hành có nhiều kinh nghiệm quốc tế: Anh ấy sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời trên phạm vi rộng trong các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa, robot và dịch vụ. Đây là một yếu tố khác trong việc thúc đẩy sự phát triển chiến lược của bộ phận Thủy lực cơ giới. Chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác này trong Ban điều hành”.

PRESS INFORMATION

Trước khi trở thành chuyên gia về tự động hóa của Rockwell, Donato đã có khoảng 8 năm làm việc tại ABB Robotics. Sau khi học nghề kỹ thuật viên phát thanh và truyền hình, Donato theo học tại Darmstadt, nơi anh đã lấy bằng kỹ sư. Thomas Donato cho biết: “Tôi rất mong được hợp tác với khách hàng và đội ngũ Thủy lực cơ giới toàn cầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ tận dụng tiềm năng mang lại từ sự chuyển đổi công nghệ của thiết bị di động và từ đó phát triển hơn nữa vị thế thị trường vững chắc của Bosch Rexroth trong lĩnh vực thủy lực cơ giới.” Donato sẽ tiếp quản cương vị giám đốc Bộ phận Kinh doanh Thủy lực Cơ giới từ Holger von Hebel, người đã tiếp tục lãnh đạo bộ phận kinh doanh khi ông đảm nhận vai trò Giám đốc tài chính kiêm Giám đốc Quan hệ Công nghiệp tại Bosch Rexroth vào tháng 10.

Nhiệm vụ của Ban điều hành được phân công lại nhằm đạt được sự tăng trưởng

Với vị trí Ban điều hành mới của bộ phận Kinh doanh Thủy lực Cơ giới sẽ tạo nên một Ban điều hành gồm sáu thành viên. Bằng cách hợp nhất các nhiệm vụ trong các bộ phận kinh doanh, công ty sẽ không cần thêm các vị trí quản lý. Najork: “Bằng cách bổ nhiệm Thomas Donato và phân công lại nhiệm vụ, Ban điều hành đang tập trung rõ ràng vào sự tăng trưởng và phát triển công nghệ hơn nữa của Bosch Rexroth.”

Hettwer giữ cương vị giám đốc của Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Thủy lực Cơ giới

Một thay đổi khác sẽ diễn ra trong các bộ phận kinh doanh vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 là: Guido Hettwer sẽ giữ cương vị giám đốc Bộ phận Kinh doanh Thiết bị Thủy lực Công nghiệp. Ông sẽ thay thế Tiến sĩ Steffen Haack, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm về Kỹ thuật và Giám đốc Bộ phận Sản phẩm Kinh doanh mới. Haack cũng tiếp tục phụ trách Bộ phận Kinh doanh Thiết bị Thủy lực Công nghiệp bên cạnh vị trí trong Hội đồng quản trị khi ông được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị. Hettwer hiện đang phụ trách công việc bán hàng tại bộ phận Thủy Lực công nghiệp và sẽ giữ cương vị này trong tương lai bên cạnh nhiệm vụ mới của mình.

Thông tin cơ bản về Bosch Rexroth

Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ truyền động và điều khiển, Bosch Rexroth đảm bảo chuyển động hiệu quả, mạnh mẽ và an toàn cho máy móc và hệ thống ở mọi quy mô. Công ty cung cấp trải nghiệm ứng dụng toàn cầu trong các phân khúc thị trường Ứng dụng di động, Ứng dụng máy móc và Kỹ thuật, và Tự động hóa nhà máy. Với các phụ kiện thông minh, các giải pháp và dịch vụ hệ thống tùy chỉnh, Bosch Rexroth đang tạo ra môi trường cần thiết cho các ứng dụng được kết nối hoàn chỉnh. Bosch Rexroth cung cấp cho khách hàng công nghệ thủy lực, truyền động điện và công nghệ điều khiển, công nghệ bánh răng, công nghệ lắp ráp và chuyển động tuyến tính, bao gồm phần mềm và giao diện với hệ thống Internet Vạn Vật. Với các địa điểm tại hơn 80 quốc gia cùng đội ngũ khoảng hơn 29.600 cộng sự, Bosch Rexroth đã tạo ra doanh thu bán hàng khoảng 5,2 tỷ euro vào năm 2020.

Thông tin cơ bản về Bosch

Bosch Group là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu trên toàn cầu. Bosch Group có khoảng 395.000 cộng sự trên toàn thế giới (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020). Công ty đạt doanh thu 71,5 tỷ euro vào năm 2020. Hoạt động của công ty được chia thành bốn lĩnh vực kinh doanh: Giải pháp di động, Công nghệ công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Năng lượng và Công nghệ xây dựng. Là nhà cung cấp Internet Vạn Vật (IoT) hàng đầu, Bosch cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngôi nhà thông minh, Công nghiệp 4.0 và xe điện được kết nối. Bosch theo đuổi tầm nhìn về khả năng di động bền vững, an toàn và thú vị. Công ty sử dụng kiến thức chuyên môn về công nghệ cảm biến, phần mềm

PRESS INFORMATION

và dịch vụ, cũng như đám mây IoT của riêng mình, để cung cấp cho khách hàng các giải pháp liên lĩnh vực, được kết nối từ một nguồn duy nhất. Mục tiêu chiến lược của Bosch Group là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống kết nối với các sản phẩm và giải pháp có chứa trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc đã được phát triển hoặc sản xuất với sự trợ giúp của tập đoàn. Bosch nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới bằng các sản phẩm và dịch vụ mang tính sáng tạo và khơi dậy nhiệt huyết. Như vậy có thể thấy, Bosch tạo ra công nghệ “Được phát minh cho cuộc sống”. Tập đoàn Bosch bao gồm Robert Bosch GmbH và khoảng 440 công ty con và các công ty khu vực tại khoảng 60 quốc gia. Bao gồm các đối tác bán hàng và dịch vụ, mạng lưới sản xuất, kỹ thuật và bán hàng toàn cầu của Bosch bao phủ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Với hơn 400 địa điểm trên toàn thế giới, Tập đoàn Bosch đã đạt được mục tiêu về trung hòa carbon kể từ quý đầu tiên của năm 2020. Cơ sở cho sự phát triển trong tương lai là thế mạnh trong sáng tạo của công ty. Tại 129 địa điểm trên toàn cầu, Bosch có khoảng 73.000 cộng sự trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, trong đó hơn 34.000 kỹ sư phần mềm.

Liên hệ báo chí

Vui lòng liên hệ với bộ phận Liên hệ báo chí của chúng tôi



Jan Saeger

Trưởng phòng Truyền
thông Doanh nghiệp
+49 9352 182288

jan.saeger@boschrexroth.de